


คำนำ

หนังสือ หลักการอุดมศึกษา เล่มนี้ เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นผลอันเกิดจากการที่คณะกรรมการโครงการรายการมหาวิทยาลัยทางอากาศได้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการอุดมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 6-7 ประจำปี พ.ศ. 2518 และประการที่สอง แผนกวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ผู้เขียนสอนวิชา การอุดมศึกษาในประเทศไทย อันเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาคศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2518 การที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งสองประการดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นอันมาก เมื่อลงมือค้นคว้าก็พบว่า ข้อเขียนและสิ่งพิมพ์ภาษาไทยที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษามีจำกัดมาก ข้อมูลส่วนใหญ่ประมวลจาก บันทึกรายงานการประชุม รายงานการสัมมนา และวิทยานิพนธ์ ที่มีได้ดีพิมพ์เผยแพร่ และถึงหากจะมีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ อยู่บ้าง ก็มักจะกระจัดกระจายและไม่ครอบคลุมหลักการสำคัญของอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ยากที่ผู้สนใจใคร่รู้จะใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง แรงกระตุ้นทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น จึงกลายเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพยายามที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น

ในขั้นต้นได้เขียนเป็นคำบรรยาย เป็นตอน ๆ รวม 26 ตอน เพื่อใช้ในรายการมหาวิทยาลัยทางอากาศ ซึ่งออกอากาศ ณ สถานีวิทยุ ท.ท.ท. เป็นประจำทุกคืนวันอังคาร เวลา 21.30-22.00 น. ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2518 หลังจากนั้นได้เรียบเรียงคำบรรยายขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอุดมศึกษา และเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบวิชา การอุดมศึกษาในประเทศไทยด้วย

เนื่องจากการค้นคว้าเพื่อการเขียนหนังสือเล่มนี้ต้องกระทำในเวลาอันจำกัด จึงอาจมีข้อบกพร่องทางด้านเนื้อหาสาระอยู่บ้าง และถ้าหากเป็นเช่นนั้น ผู้เขียนก็ขออ้อมรับคำแนะนำที่จะช่วยให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่วงการอุดมศึกษาดามสมควร

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก คณะกรรมการโครงการรายการมหาวิทยาลัยทางอากาศ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ผลิตผลงานให้ใช้อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย



(ดร. วิจิตร ศรีสีอำน)